

STANLEY BLACK & DECKER

CHÍNH SÁCH COOKIE

Cập nhật mới nhất: tháng 4 2023

Chính sách Cookie này chi phối việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự của Stanley Black & Decker, Inc. và các chi nhánh của chúng tôi (“**Stanley Black & Decker**”, “**chúng tôi**”, “**của chúng tôi**”) trên Dịch vụ của chúng tôi (như được định nghĩa trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi) và bao gồm các trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động, ứng dụng, nền tảng, dịch vụ quảng cáo và các sản phẩm và dịch vụ khác của Stanley Black và Decker mà bạn sử dụng.

Trong phạm vi thông tin cá nhân được thu thập thông qua cookie, Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi sẽ áp dụng và bổ sung cho Chính sách Cookie này. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn ngoài cookie và các công nghệ tương tự, bao gồm các quyền và lựa chọn của bạn, vui lòng truy cập Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi tại [Chính sách Quyền riêng tư | Stanley Black & Decker \(stanleyblackanddecker.com\)](https://stanleyblackanddecker.com/privacy).

Chính sách Cookie này không áp dụng cho bất kỳ trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba nào, ngay cả khi có thể truy cập được thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng tham khảo các chính sách cookie tương ứng của họ để tìm hiểu thêm về việc họ sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự.

Nói chung, bạn có thể lựa chọn có chấp nhận việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự hay không bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt hoặc bằng cách thay đổi cài đặt cụ thể cho Dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bạn tắt cookie và các công nghệ tương tự, trải nghiệm của bạn trên Dịch vụ có thể bị ảnh hưởng và một số tính năng có thể không hoạt động như dự định. Để biết thêm thông tin chi tiết về các cookie cụ thể và các công nghệ tương tự mà chúng tôi sử dụng cũng như các lựa chọn của bạn, vui lòng xem nội dung bên dưới.

1 Các loại cookie

Cookie là một tính năng tiêu chuẩn của các trang web cho phép chúng tôi lưu trữ một lượng nhỏ dữ liệu trên máy tính của bạn về việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ. Cookie giúp chúng tôi tìm hiểu lĩnh vực nào của Dịch vụ là hữu ích và lĩnh vực nào cần cải thiện. Với mục đích này, chúng tôi cũng sử dụng các công nghệ tương tự như cookie, chẳng hạn như Đối tượng chia sẻ cục bộ Flash (còn được gọi là cookie Flash) hoặc thẻ pixel, như được nêu chi tiết bên dưới.

Cookie cần thiết bắt buộc. Các cookie cần thiết bắt buộc cho phép bạn điều hướng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu không có những cookie cần thiết bắt buộc này, Dịch vụ của chúng tôi sẽ không hoạt động bình thường cho bạn như dự định và chúng tôi không thể cung cấp các khía cạnh hoặc tính năng nhất định của Dịch vụ.

Cookie chức năng. Cookie tùy chọn thu thập thông tin về các lựa chọn và tùy chọn của bạn, đồng thời cho phép chúng tôi ghi nhớ ngôn ngữ hoặc các cài đặt cục bộ khác và tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi cho phù hợp.

Cookie hiệu suất. Cookie phân tích thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và cho phép chúng tôi cải thiện cách thức hoạt động của Dịch vụ. Ví dụ: cookie phân tích cho chúng tôi biết những trang nào được truy cập thường xuyên nhất trên Dịch vụ của chúng tôi, giúp chúng tôi ghi lại bất kỳ khó khăn nào bạn gặp phải với Dịch vụ và cho biết liệu quảng cáo của chúng tôi có hiệu quả hay không. Điều này cho phép chúng tôi xem các mô thức sử dụng tổng thể trên Dịch vụ của mình, thay vì cách sử dụng của một cá nhân cụ thể. Chúng tôi sử dụng thông tin để phân tích lưu lượng truy cập trên Dịch vụ nhưng không kiểm tra thông tin này để tìm thông tin nhận dạng cá nhân.

Cookie nhắm mục tiêu và mạng xã hội. Cookie quảng cáo được cài đặt để hiển thị các chương trình khuyến mãi hoặc quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên sở thích của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi hoặc để quản lý quảng cáo của chúng tôi. Những cookie này thu thập thông tin về các hoạt động của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi và các trang web hoặc dịch vụ khác để cung cấp cho bạn quảng cáo được nhắm mục tiêu. Cookie mạng xã hội thu thập thông tin về việc sử dụng mạng xã hội.

2 Cookie và các công nghệ tương tự mà chúng tôi sử dụng

Khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi đặt một số cookie trên thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Hầu hết dữ liệu liên quan đến các cookie này, vị trí của chúng và việc sử dụng chúng có thể cho phép chúng tôi nhận dạng bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu rõ hơn về cách bạn và những khách truy cập khác sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bằng cách thu thập dữ liệu sử dụng thống kê và cho phép chúng tôi cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn trên Dịch vụ của mình. Các bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ, đối tác hoặc khách hàng của chúng tôi, cũng có thể sử dụng cookie liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi, để giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ, cho mục đích tiếp thị hoặc để phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Để biết danh sách các loại cookie khác nhau và các công nghệ tương tự được sử dụng trên Dịch vụ của chúng tôi, hãy truy cập trung tâm tùy chọn trong biểu ngữ cookie của trang web bạn đang xem. Nếu bạn đã đóng biểu ngữ cookie, bạn có thể cần chọn biểu tượng cookie trên trang web để truy cập biểu ngữ cookie và trung tâm tùy chọn.

Google Analytics. Chúng tôi sử dụng các dịch vụ Google Analytics do Google, Inc. ("Google") cung cấp, sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để thu thập và phân tích thông tin về việc sử dụng Dịch vụ cũng như báo cáo về các hoạt động và xu hướng. Dịch vụ này cũng có thể thu thập thông tin về việc sử dụng các trang web, ứng dụng và tài nguyên trực tuyến khác. Bạn có thể tìm hiểu thông lệ của Google bằng cách truy cập www.google.com/policies/privacy/partners/ và bạn có thể chọn không tham gia bằng cách tải xuống tiện ích bổ sung cho trình duyệt để chọn không tham gia Google Analytics, có sẵn tại <https://tools.google.com/dlpage/gaoptout> <https://tools.google.com/dlpage/gaoptout>.

Thẻ pixel. Chúng tôi sử dụng thẻ pixel (còn được gọi là tập tin chỉ báo và GIF rõ ràng) để theo dõi hành động của người dùng Dịch vụ của chúng tôi, đo lường mức độ thành công của các chiến dịch tiếp thị và tổng hợp số liệu thống kê về việc sử dụng Dịch vụ và tỷ lệ phản hồi của chúng tôi.

Adobe Flash. Chúng tôi sử dụng Đối tượng chia sẻ cục bộ Flash ("**Flash LSO**") và các công nghệ khác để thu thập và lưu trữ thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn không muốn Flash LSO được lưu trên máy tính của mình, bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình phát Flash để chặn lưu trữ Flash LSO bằng các công cụ trong [Bảng cài đặt bộ nhớ trang web](#). Bạn cũng có thể vào [Bảng cài đặt bộ nhớ trang web](#) và làm theo hướng dẫn (ví dụ: hướng dẫn có thể giải thích cách xóa các Flash LSO hiện có (gọi là "**thông tin**"), cách chặn Flash LSO đặt trên máy tính mà không cần hỏi bạn và cách chặn nhà điều hành trang web bạn đang truy cập vào thời điểm đó gửi Flash LSO). Hãy lưu ý rằng việc thiết lập trình phát Flash Player để hạn chế hoặc ngăn ứng dụng chấp nhận Flash LSO có thể làm giảm hoặc cản trở chức năng của một số ứng dụng Flash.

Thông tin trình duyệt hoặc thiết bị. Một số thông tin được thu thập bởi hầu hết các trình duyệt hoặc tự động thông qua thiết bị của bạn, chẳng hạn như địa chỉ Điều khiển truy cập phương tiện (MAC), loại máy tính (Windows hoặc Mac), độ phân giải màn hình, tên và phiên bản hệ điều hành, nhà sản xuất và model thiết bị, ngôn ngữ, loại và phiên bản trình duyệt Internet, tên và phiên bản của Dịch vụ mà bạn đang sử dụng. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng Dịch vụ hoạt động bình thường.

Dấu vết của thiết bị. Để có thể cung cấp cho bạn nội dung mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm dựa trên hoạt động của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi và nhằm mục đích xác thực và ngăn chặn gian lận, chúng tôi cũng có thể sử dụng các công nghệ khác tương tự như cookie. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng các thuộc tính thiết bị của bạn và kết hợp thông tin được thu thập bởi các trình duyệt hoặc tự động thông qua thiết bị của bạn để tạo một ID duy nhất xác định trình duyệt hoặc thiết bị của bạn với chúng tôi một cách hợp lý. Trong bối cảnh này, chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và kết hợp các thông tin sau:

- Số lượt truy cập
- Lần truy cập gần nhất
- Lần truy cập đầu tiên
- Địa chỉ IP bên ngoài
- Địa chỉ IP nội bộ
- Độ phân giải màn hình
- Vị trí địa lý (vĩ độ/kinh độ dựa trên địa chỉ IP)
- Mốc chuẩn hiệu suất thiết bị
- Mốc chuẩn băng thông thiết bị
- Tác nhân người dùng thiết bị (loại trình duyệt, phiên bản)
- Chức năng của thiết bị (Chuỗi Modernizer cho chức năng trình duyệt)
- Hệ điều hành thiết bị
- Trình cắm bổ sung của thiết bị đã cài đặt
- Ngôn ngữ trình duyệt

- Flash được bật hay tắt
- Thời gian thiết bị trong hồ sơ
- Từ khóa được sử dụng nếu đến từ công cụ tìm kiếm
- Các trang đã truy cập
- Thời lượng truy cập
- Trang giới thiệu
- Vị trí con trỏ
- Lướt nhấp chuột
- Vị trí cuộn trang

3 Lựa chọn của bạn về việc chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự

Theo luật hiện hành tại khu vực pháp lý của bạn, chúng tôi có thể đề nghị bạn chấp thuận cho phép đặt cookie trên thiết bị của bạn, ngoại trừ các cookie cần thiết bắt buộc.

Bạn có thể thay đổi cài đặt của mình cho cookie và các công nghệ tương tự tại đây bằng cách truy cập trung tâm tùy chọn trong biểu ngữ cookie trên trang web bạn đang xem. Nếu bạn đã đồng ý biểu ngữ cookie, bạn có thể cần chọn biểu tượng cookie trên trang web để truy cập biểu ngữ cookie và trung tâm tùy chọn.

Ngoài ra, bạn có thể tránh việc đặt cookie bằng cách định cấu hình cài đặt trình duyệt. Vui lòng tham khảo <http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html> để biết thông tin trên các trình duyệt thường được sử dụng. Ngoài ra, nếu tắt cookie thì một số tính năng trong Dịch vụ của chúng tôi đều có thể không hoạt động như dự định.

Xin lưu ý rằng chúng tôi hiện không có cách nào để kết nối quyết định từ chối cookie với tài khoản hoặc hồ sơ của bạn. Nếu bạn muốn từ chối nhận email tiếp thị, vui lòng chọn nút “Hủy đăng ký” ở cuối bất kỳ email tiếp thị nào của chúng tôi. Để thực thi các quyền riêng tư của bạn trong toàn bộ doanh nghiệp Stanley Black & Decker (như được mô tả trong [Chính sách Quyền riêng tư | Stanley Black & Decker \(stanleyblackanddecker.com\)](#) của chúng tôi, vui lòng truy cập [Biểu mẫu truy vấn thông tin Chính sách Quyền riêng tư](#) của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi theo số +1 (888) 997-6648. Bạn luôn có thể thu hồi chấp thuận cho phép chúng tôi sử dụng cookie. Để thực hiện quyền này, bạn có thể xóa các cookie đã đặt trên thiết bị của mình, như được mô tả ở trên.

4 Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách Cookie này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [Mẫu truy vấn thông tin Chính sách Quyền riêng tư](#) của chúng tôi, gọi cho chúng tôi theo số +1 (888) 997-6648, gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ PrivacyPolicyManager@sbdinc.com hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ:

Stanley Black & Decker, Inc.

1000 Stanley Drive

New Britain, CT 06053

Người nhận: Legal / Privacy Policy Manager

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Cookie này bất cứ lúc nào. Vui lòng xem chú thích “Cập nhật gần nhất” ở đầu trang này để xem thời điểm gần nhất mà Chính sách Cookie này được sửa đổi. Mọi thay đổi trong Chính sách Cookie này sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng Chính sách Cookie sửa đổi trên hoặc thông qua Dịch vụ.